

Sự kiện: “Hỗ trợ hoạch định định cư tại Mỹ, khai mở cơ hội toàn cầu”

Phần 01: Khai mạc & Giới thiệu speaker

Kính thưa các vị khách quý, chương trình sẽ được bắt đầu trong ít phút tới đây. Xin quý vị vui lòng kiểm tra đường truyền và chất lượng âm thanh, hình ảnh để chúng ta có thể theo dõi buổi tọa đàm một cách tốt nhất. Xin cảm ơn!

Chào mừng Quý khách đã đến với buổi tọa đàm trực tuyến, chủ đề “Hỗ trợ hoạch định định cư tại Mỹ, khai mở cơ hội toàn cầu”. Chúng tôi rất vui với sự góp mặt của quý khách trong buổi sáng ngày hôm nay và cảm ơn Quý khách đã dành thời gian và quan tâm đến chương trình

Tôi là *Duyên Nguyễn*, tôi rất vinh dự là người dẫn chương trình, đồng hành cùng Quý khách trong buổi tọa đàm này.

Chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu các diễn giả sẽ chia sẻ thông tin và giải đáp các câu hỏi của Quý khách trong suốt chương trình như sau:

Về phía đại diện Ngân hàng HSBC gồm có:

- Cô Trang Nguyễn, trưởng bộ phận marketing phân khúc khách hàng cao cấp của HSBC Việt Nam. Với 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn chiến lược tài chính, marketing sản phẩm tại các tập đoàn, ngân hàng đa quốc gia, 5 năm kinh nghiệm khối khách hàng cao cấp. Xin mời cô Trang gửi lời chào đến Quý khách tham dự chương trình.
- Xin Chào Quý vị, tôi xin giới thiệu tôi là Nguyễn Thanh Trang. Hiện là Trưởng bộ phận Marketing Phân khúc khách hàng cao cấp HSBC Premier. Hôm nay tôi hân hạnh được ở đây chia sẻ cho quý vị những đặc quyền vượt trội của HSBC Premier trong việc hỗ trợ quý khách kết nối quốc tế. Rất mong nhận được sự theo dõi và giải đáp thông tin cho tất cả quý vị. Tôi xin cảm ơn.

Một diễn giả tiếp theo từ HSBC là

- Cô Mary Ellen Oare, Giám đốc Trung tâm dịch vụ Ngân hàng Quốc tế và Trung tâm dịch vụ khách hàng tại HSBC Mỹ. Cô Mary với 34 năm công tác tại HSBC, từng đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt, chuyên hỗ trợ khối khách hàng cao cấp thiết lập cuộc sống mới tại Mỹ. Cô Mary từng vinh dự được Financial Times vinh danh là 1 trong số 50 Future HERoes vì sự đóng góp và tầm ảnh hưởng trong vai trò của Cô.
- Xin Chào Quý vị, tôi là Mary – rất hân hạnh được đến với buổi tọa đàm này để có thể chia sẻ với quý vị một số những thông tin về nước Mỹ cũng như việc thiết lập một nền tảng cho cuộc sống tốt đẹp ở đây

Xin cảm ơn cô Mary và cô Trang Nguyễn.

Về phía các khách mời, hôm nay chúng tôi hân hạnh mời đến đây 2 đại diện từ đối tác của HSBC Premier là Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư ImmiCa, gồm có:

- Cô Quyên Hồ - Cố vấn đầu tư về di trú Mỹ. Ba năm kinh nghiệm về tư vấn đầu tư và hoạch định tài chính định cư Mỹ đồng thời cô đã có 3 năm kinh nghiệm làm việc về tư vấn tài chính cá nhân trong lĩnh vực ngân hàng. Xin mời cô gửi lời chào đến quý khách tham dự chương trình.
- Lời đầu tiên Tố Quyên xin phép được chào quý khách hàng đang có mặt trong buổi Webinar sáng ngày hôm nay. Xin cảm ơn HSBC đã phối hợp cùng với ImmiCa tổ chức buổi webinar này. Để hôm nay, đại diện phía ImmiCar cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ và chia sẻ những thông tin về di trú Hoa Kỳ đến tất cả các anh chị. Chúc các anh chị sẽ có được nhiều thông tin bổ ích từ ImmiCar và HSBC.

Xin cảm ơn cô Quyên.

Và một diễn giả thứ 2 từ ImmiCa. Tôi xin kính mời:

- Cô Nhài Nguyễn – Quản lý - Cố vấn đầu tư về di trú Mỹ. Hơn 4 năm làm việc về tư vấn đầu tư và hoạch định tài chính định cư Mỹ, mười một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính cá nhân và doanh nghiệp. Xin mời cô gửi lời chào đến Quý khách tham dự ngày hôm nay.
- Xin chào các anh chị cùng Quý khách hàng của ImmiCar và Quý khách hàng của HSBC. Xin gửi lời cảm ơn HSBC đã dành rất nhiều tâm huyết và công sức để tổ chức buổi hội thảo, tọa đàm ngày hôm nay, dành ra những thông tin bổ ích tới khách hàng của ImmiCar và HSBC. Nhài Nguyễn hiện đang làm quản lý cố vấn đầu tư của chương trình định cư Mỹ tại ImmiCar. Rất vui khi có cơ hội để gửi tới các anh chị những thông tin cập nhật mới nhất, cũng như là cơ hội định cư Mỹ thông qua chương trình. Chúc cho chương trình của chúng ta thành công tốt đẹp. Chúc cho các anh chị có sức khỏe và sự bình an trong buổi sáng hôm nay.

Xin cảm ơn tất cả các vị diễn giả đã gửi lời chào đến Quý khách hàng của chúng ta.

Chúng tôi tin tưởng rằng các diễn giả sẽ mang đến những thông tin rất thiết thực và hữu ích trong tọa đàm hôm nay.

Kính thưa Quý khách, trong những năm gần đây, xu hướng học tập, nhu cầu làm việc và sinh sống tại nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến.

Định cư nước ngoài đặc biệt được những người có hoài bão lớn hướng tới, để vươn đến đỉnh cao sự nghiệp, cũng như mang đến cơ hội trọn vẹn về y tế, giáo dục cho cả gia đình.

Trong đó Mỹ là quốc gia được quan tâm nhiều nhất - theo khảo sát gần đây của chúng tôi. Việc thấu hiểu những quan tâm của khách hàng, đã thôi thúc chúng tôi – HSBC Premier - kết nối để cùng tạo ra buổi hội thảo hôm nay với mong muốn sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích đến Quý khách trong định hướng giúp Quý khách nắm bắt và khai mở cơ hội toàn cầu.

Đến với tọa đàm trực tuyến “Hỗ trợ hoạch định định cư tại Mỹ, khai mở cơ hội toàn cầu” lần này.

Chúng tôi xin phép điểm sơ qua nội dung của chương trình như trên màn hình:

- 30 phút đầu tiên của chương trình sẽ chia sẻ những thông tin mới nhất về chính sách định cư hiện hữu tại Mỹ từ đối tác ImmiCa.
- 30p tiếp theo là những hỗ trợ về thủ tục kết nối toàn cầu từ HSBC Premier Mỹ và Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập một cuộc sống mới tại Mỹ của Quý khách và gia đình.
- Đồng thời, chúng tôi cũng dành 30p cuối cùng để giải đáp các câu hỏi mà Quý khách gửi đến ngày hôm nay.

Để mở đầu chương trình, tôi xin có một lưu ý dành cho Quý khách trước khi chúng ta đến với phần chia sẻ từ đối tác của HSBC. Đó là trong suốt buổi tọa đàm, nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hay mối quan tâm nào về việc hoạch định định cư tại Mỹ thì vui lòng nhập câu hỏi vào phần “Q&A” để đặt câu hỏi trực tiếp đến các diễn giả.